



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

.....

ตามที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้ยื่นคำขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่งประเภทวิชาการ เป็นระดับชำนาญการ ในตำแหน่งที่ครองอยู่ จำนวน ๔ ราย นั้น

บัดนี้ การดำเนินการประเมินบุคคลได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๖๑๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๔ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

โดยให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลรายดังกล่าว ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๖๑๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ โดยจะต้องส่งผลงานภายใน ๑ ปี ๖ เดือน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะถือว่าไม่ประสงค์รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น อนึ่ง หากมีผู้ใดทักท้วงหรือสงสัยในหัวข้อผลงานของผู้ผ่านการประเมินบุคคล สามารถทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรได้ และต้องระบุชื่อผู้ทักท้วงด้วย โดยส่งไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคลภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ประกาศ เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ จะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ทั้งนี้ หากพบว่าข้อทักท้วงไม่มีมูลหรือมีเจตนากลั่นแกล้ง จะดำเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายคังกร รักชูชื่น)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

บัญชีรายละเอียดแบบทำประกันค่าเล่าเรียนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ที่	ชื่อสกุลผู้ผ่านการประเมิน	ตำแหน่ง	สังกัด	ชื่อผลงาน	สัดส่วนของผลงาน	รายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน
๑	นางสาวธัญพร ศรีมณี ตำแหน่ง นิติกร	อ ๓๐	กลุ่ม กฎหมายและคดี สพ.สงขลา เขต ๓	ผลงานหรือผลสำเร็จของงาน การดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา การอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่	๖๐ %	นายวัชรพงศ์ ไผ่สุย ๑๐% นายจรัญ ทวีนทะ ๒๐% นางสาวกริยา แวนนาแว ๑๐%
๒	นางสาวลักขณีสุนีย์ อินทรมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	อ ๑๖	กลุ่ม บริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ สพ.สงขลา เขต ๓	ผลงานหรือผลสำเร็จของงาน การขอเบิกเงินบำนาญและบำนาญรายเดือนผ่านระบบ บำนาญบำนาญ Digital Pension ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอายุตั้งเงินเดือนตามคำพิพากษาของศาล	๑๐๐%	
๓	นางสาววิมลภา นวลบุญ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	อ ๑๓	กลุ่ม บริหารงาน การเงินและสินทรัพย์ สพ.สงขลา เขต ๓	ผลงานหรือผลสำเร็จของงาน การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต ๓	๑๐๐%	

๐๖๓

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ที่	ชื่อสกุลผู้ผ่านการประเมิน	ตำแหน่ง เลขที่	สังกัด	ชื่อผลงาน	สัดส่วน ของ ผลงาน	รายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน
๔	นางสาวพสุณี เตชดี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	๑๒๗	กลุ่ม บริหารงานบุคคล สพป.สงขลา เขต ๓	ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายและการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ หลังสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID ๑๙ ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓	๑๐๐%	
				ผลงานหรือผลสำเร็จของงาน การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา การบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล สู่ระบบราชการ ๔.๐		

